
sþ. 447. Fyrirspurn [269. mál]
til fjármálaráðherra um niðurskurð og sparnað í ráðuneytum og stofnunum árið 1984.

Frá Kristínu S. Kvaran.

Hvernig hefur tekist að ná yfirlýstum markmiðum um 5% sparnað eða niðurskurð
rekstrargjalda ráðuneyta og stofnana árið 1984? Þess er óskað að fram komi hver sé
heildarsparnaður/niðurskurður og hvernig hann dreifist á ráðuneyti og stofnanir.


